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การประชุมวิชาการโครงการ BRT คร้ังที่ 10 

โดย 
ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี 
มาริไทมปารค แอนด สปา รีสอรท  จังหวัดกระบี่ 

วันที่ 8-11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
 
 

เรียน ดร.วิสุทธิ์ ใบไม ผูอํานวยการโครงการ BRT 
ทานผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ และ
ทานผูมีเกียรติที่เขารวมประชุมทุกทาน ผมรูสึกยินดีที่ไดมี
โอกาสมาเปนประธานเปดการประชุมวิชาการประจําป
โครงการ BRT ครั้งที่ 10  ที่ จ.กระบี่ อีกครั้งหนึ่ง 

ในวันนี้ผูอํานวยการโครงการ BRT ไมไดจัดทําราง
คํากลาวเปด  ผมจึงขออนุญาตทําในแบบที่เคยทําคือกลาว
เปดตามสบาย ผมขอเรียนวาการประชุมวิชาการประจําป
โครงการ BRT ครั้งนี้เปนครั้งที่ 10 และเปนครั้งที่ 10 ของ
ผมที่ไดรับเกียรติมาเปดการประชุม ถามองยอนอดีตไปที่
การประชุมฯ ครั้งที่ 1 จัดที่โรงแรมปางสวนแกว จ.เชียงใหม 
เมื่อวันที่ 16 –18 ตุลานคม พ.ศ. 2540 จนมาถึงการประชุม
ฯ ครั้งที่ 10 ที่มาริไทมปารค แอน สปา รีสอรท จ.กระบี่ 
ระหวางวันที่ 8-11 ตุลาคม พ.ศ. 2549  ประวัติการจัดการ
ประชุมฯ โครงการ BRT ไดเกิดขึ้นมา 8 จังหวัดแลว  จะซ้ํา
ที่ จ. เชียงใหม และ จ.ขอนแกน 2 ครั้ง โรงแรมที่จัดซ้ํากัน 
2 ครั้ง คือที่ปางสวนแกว นอกนั้นก็จะแยกยายโรงแรมไมซ้ํา
กัน 

ผมขอขอบคุณทางผูจัดที่ไดกรุณาเลื่อนเวลาเปดมา
เปนชวงบาย เพราะผมตองเปนเจาภาพแตงงานที่ไดจองไว 
6 เดือนแลว เมื่อเชาโชคดีมีขบวนแหแหนไปที่สนามบิน  
ตอนแรกตื่นเตนนึกวาไปรับผม ทั้งทหาร ตํารวจ พรอมนัก
ฟอนรํามากมาย แตปรากฏวาขบวนดังกลาวไปรับพระบรม
สารีริกขธาตุจากศรีลังกามาประดิษฐานที่วัดถ้ําเสือ  ผมจึง
โชคดีที่ไดรวมขบวนมาดวย เนื่องจากไมไดมา จ.กระบี่นาน
แลว  คิดวาพรุงนี้จะมีโอกาสไปเยี่ยมงานเกาๆ แตโชคดีเมื่อ 

2 อาทิตยที่แลวไดขึ้นมาหนหนึ่ง จึงไดไปเยี่ยมทุกแหงที่เคยตั้งใจไววาจะมาเยี่ยมหมดแลว พรุงนี้ผมจึงต้ังใจวา
จะมานั่งฟงการบรรยาย 

 
ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี 

 
ภูเขาหินปูนและปาชายเลนที่ส่ือถึง จ.กระบี่ 

 
ถ้ําที่มีอยูอยางมากมายในจังหวัดกระบี่ 



 
เมื่อไมมีรางคํากลาวใหผม ผมก็ขอบรรยายไปตามประสา

ของผูสูงอายุและตามประสบการณ และขอยํ้ากับ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม  วา
ผมไมผูกขาดตําแหนงประธานเปดการประชุม ถาไมใหผมมาเปน
ประธาน ผมก็จะมารวมการประชุมดวยอยูดี  ที่อยากจะฝากไวนิด
หนึ่ง คือ สถิติของผูเขารวมประชุมที่คอนขางหลากหลาย จึงคิดวาถา
ฝายเลขานุการฯ ไดจดสถิติของอายุ เพศ และการศึกษาติดตอกันทุก
ป จะทําใหเห็นภาพของผูเขารวมประชุมที่ชัดเจนขึ้น 

การดําเนินงานของโครงการ BRT ในชวง 10 ปที่ผานมา 
ขอบเขตของงานไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่กวางขวางมากขึ้น จาก
การคนพบสิ่งมีชีวิตไมกี่ชนิด ปจจุบันคนพบเพิ่มเติมมากมาย ไมวา
จะเปนจุลินทรีย สาหราย แพลงกตอน แมลง สัตวเลื้อยคลาน สัตว
สะเทินน้ําสะเทินบก และสัตวอื่นๆ เชน นก ชะนีมือขาว และคางคาว 
จนผมตามไมทัน จากพื้นที่วิจัยไมกี่พื้นที่ในชวงเริ่มตน เวลานี้ขยาย
ไปเกือบทั่วประเทศ ทั้งในอุทยานแหงชาติ ทะเล หมูเกาะทะเลใต 
(ผมดีใจนึกวาไปที่แปซิฟก) แตกลับอยูที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  
นี่เอง จากหนวยงานพันธมิตรเริ่มตนไมกี่หนวยงาน ปจจุบันไดขยาย
พันธมิตรจํานวนมาก ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรตางๆ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรอิสระ โรงเรียน วิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ชุมชน  และหมูบาน  เปนตน   ในขณะเดียวกันจะมีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานมารวมดวยทุกครั้ง 

นอกจากนี้ยังมีศัพทใหมๆ เพิ่มเติมมากขึ้น เชน บรรพชีวิน 
ปาเมฆ พุและพรุ เปนตน ซึ่งคําวา “พุ”และ “พรุ” นั้น จะมีความหมาย
แตกตางกัน พุ คือ อาการที่น้ําหรือแกสผุดขึ้นมา เชน น้ํารอนผุด
ขึ้นมา แกสธรรมชาติพุขึ้นมา โดยมากจะเปนน้ําจืด เชน พุเตย พุ
ตะเคียน เปนตน แตถา พรุ หมายถึง ที่ลุมสนุนหรือที่ลุมชื้นแฉะมี
สนุน ซึ่งเกิดจากซากผุพังของพืชที่ทับถมกันจํานวนมาก เชน พรุสิริน
ธรและพรุตางๆ ที่มีเปนจํานวนมากในทางใต 

ผลงานของโครงการ BRT ไดผลิตออกมามาก ทั้งที่ตีพิมพใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก มาก
ถึง 461 คน ในระยะ 10 ป คนพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมของโลกมากถึง 
548 ชนิด และยังมีการเก็บรวบรวมตัวอยางจากการศึกษาไวมากมาย 
รวมท้ังผลิตเอกสารตางๆ  ออกมาอยางตอเนื่อง  บางครั้ งผม
จําเปนตองสงใหหองสมุดไปบาง เพราะมีมากมายหลากหลายสาขา 

จะอานมากจํามากก็ไมไดเพราะสมองของมนุษยไมเหมือนสมองคอมพิวเตอรที่มีหนวยความจํามาก ทานอาจจะ
เปรียบเทียบหนวยความจําของมนุษยไดกับหนวยความจําของกลองดิจิตอล เชน ถากลองดิจิตอลมีขีด
ความสามารถเก็บภาพได 350 เมกกะไบท หากหนวยความจําเต็ม กลองจะบอกวาถายรูปไมไดแลว  

 
สุสานหอย 75 ลานป 

 
ฝูงลิงแสมหนาวัดถ้ําเสือ 

 
ธรรมชาติที่ยังคงงดงาม 



เ ช น เดี ย วกั บสมองมนุษย  หากรั บมาก เกิ น ไปจะ เกิ น
หนวยความจําเหมือนกัน ตอนนี้ผมอายุ 75 ปแลว พอมีเรื่อง
ใหมเขามา ผมก็รับไวได แตอาจลืมเรื่องเกาได เพราะฉะนั้น
ตอนนี้ผมปฏิบัติตัวแบบกลองดิจิตอล คือ บางเรื่องผมไมสนใจ 
ไมฟง ไมรับรู บางเรื่องก็ลบออก ไมตองไปจํา เพื่อจะไดเก็บ
ขอมูลใหมๆ ที่เราสนใจ ซึ่งจะจําไดมากนอยแคไหนนั้นขึ้นอยูกบั
ระดับของความสนใจ 

ผมเปนนักปรับปรุงพันธุพืช และไดประชุมงานปรับปรุง
พันธุพืชหรือพันธุศาสตรมาไมนอย 20 กวาครั้ง ทําใหทราบวา
นักปรับปรุงพันธุพืชของไทยนํางานวิจัยของโครงการ BRT ไป
ใชนอยมาก  ทั้งๆ ที่ผลงานวิจัยพืชวงศใหมๆ เชน วงศ
กระดังงา วงศกอ และวงศเปลา เปนตน  ไดสําเร็จลงแลว  ซึ่ง
ไมนาเชื่อวานักวิจัยของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช จะคนพบพืชวงศนี้ไมตํ่ากวา 200-300 ชนิด เชน  เปลา 
สบูดํา ละหุง ยางพารา พืชพวกนี้เปนพันธุไมวงศเดียวกัน 
ในขณะที่นักวิชาการไทยสนใจเพียงเรื่องเดียว คือ สบูดํา ทั้งๆ 
ที่เมืองไทยยังมีพันธุพืชพื้นเมืองอีกมากที่สามารถใหน้ํามันได
เชนเดียวกับสบูดํา มีผลสรุปโดยนักวิจัยฝายวิศวกรวา น้ํามันที่
ผลิตจากสบูดํานั้นถือวาไมคุมทุนเพราะมีราคาคาเก็บเมล็ด

แพงมาก เพราะฉะนั้นน้ํามันที่ผลิตออกมาจะแพงกวาน้ํามัน
ดีเซล แตก็มีคนนึกไกลไปอีกวาจะไปสงเสริมการปลูกที่เขมร 
เวียดนาม พมา เพราะมีพื้นที่และแรงงานราคาถูก โดยที่ไมหัน
มามองพืชวงศเปลาและพืชอื่นๆ อีกหลายชนิดที่ใหน้ํามันไดและ
มีอยูในเมืองไทย นอกจากนี้ยังมีพืชที่นาศึกษา เชน แอปเปล 
กาแฟ และพืชพื้นเมืองอื่นๆ  การประชุมคราวหนาของสมาคม
ปรับปรุงพันธุ ผมจะเสนอแนะวางานปรับปรุงพันธุพืชนาจะใช
วิธีการตอยอดงานเพิ่มมากขึ้น เชน อาจจะนําเอางานของ

หนวยงานอื่นมาทําตอยอด เพราะจะรวดเร็วกวา ไมตองมานั่งคนควานาน และอีกอยางนักวิชาการบานเราอยูได
ไมนานก็โยกยายเปลี่ยนตําแหนงไปเรื่อยๆ คนทํางานทางดานอนุกรมวิธาน (Taxonomy) จะไมมีโอกาสไดเปน
อธิบดีเพราะไมไดทํางานบริหาร แตจะเปนราชบัณฑิต อยางวันนี้ที่มาก็มี ดร. จําลอง เพ็งคลาย และ ดร.ธวัชชัย 
สันติสุข ซึ่งทานไมไดเปนอธิบดี แตทานเปนราชบัณฑิต เพราะทํางานทางดานวิชาการและตองทํางานอยาง
ตอเนื่อง เพราะหากทานเปลี่ยนไปทํางานบริหาร งานดานวิชาการก็ตองหยุด เชนเดียวกับนักปรับปรุงพันธุพืช
ตองทํางานอยางตอเนื่อง อันนี้เปนขอคิดที่นาสนใจ ในการที่จะนําเอาผลงานความหลากหลายทางชีวภาพมาไป
ใชประโยชนและมาตอยอด 

ยังมีอีกหลายเรื่องที่ผูบริหารควรรับทราบเกี่ยวกับบทเรียนจากการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ไมถูกวิธี มีกรณีเรื่องการสงเสริมปลูกตนราชพฤกษเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ซึ่งผมไมคอยเห็นดวย เพราะการนําพืชเพียงชนิดเดียวมาปลูก โอกาสที่จะเกิดโรค

 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่กระบี่ 

สมเด็จพระเทพฯ ทรงลงพระนามเยี่ยม
พิพิธภัณฑวัดคลองทอม 

 
ความหลากหลายทางอาหารที่กระบี่ 



มีมาก ราชพฤกษหรือคูนมักจะมีหนอนและเกิดโรคมากมาย จึงไมควรนํามาปลูกไวตามบานเรือนหรือสถานที่
ราชการ ผมเสนอทางเลือกวา ถาตองการปลูกไมดอกสีเหลือง ในบานเรายังมีอีกหลายชนิดที่นาสนใจ เชน ประดู
ปา ประดูบาน นนทรี ทรงบาดาล และขี้เหล็กไทย เปนตน นํามาปลูกสลับกันไปใหมีความหลากหลายของชนิด
พันธุแทนที่จะปลูกเพียงชนิดเดียว 

สวนงานพืชสวนโลกที่จะเปดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 
ที่จังหวัดเชียงใหม ไดมีแผนงานหนึ่งที่จะใหดอกคูนหรือราช
พฤกษบานสะพรั่งในงาน แตในความเปนจริงแลวเปนไปไมได 
เพราะในชวงเดือนพฤศจิกายนดอกคูนยังไมออกดอก ดอกคูน
จะออกดอกในชวงตนเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม หรือ
ในชวงฤดูแลง สุดทายก็ตองเลิกปลูกราชพฤกษ ผมเคยถามผู
จัดในชวงแรกๆ คนจัดบอกวาขอใชดอกไมพลาสติกไดไหมครับ 
ถาเปนเชนนั้นงานพืชสวนโลกคงจะเปนงานที่ดังไปทั่วโลก 
เพราะใชดอกไมพลาสติก เรื่องเหลานี้จึงเปนบทเรียนให
ผูบริหารไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการปลูกผลไมบนภูเขา เกษตรกรที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ จะนําพันธุ
ไมตางๆ เชน ทุเรียน ไปปลูกบนภูเขา ซึ่งตอนนี้เห็นผลแลววา
ทําใหเกิดดินถลม เพราะวาบนภูเขาไมใชพื้นที่ที่เหมาะสําหรับ
การปลูกพืชเหลานี้ กรณีการจัดการเชนนี้ ควรจะมีผูคอยชวย
แนะนํา หรือแมกระทั่งกรณีการทําลายปาธรรมชาติ ผมนั่ง
เครื่องบินมาเมื่อเชามองเห็นพื้นที่ปากคลองแมน้ําทอม เห็นปา
โกงกางอยูเปนเกาะเขียวขจี แตตรงกลางเหมือนมีคนทํานากุง
หรือไมก็พยายามปลูกปาลมน้ํามันในบริเวณกลางปาโกงกาง ซึ่ง
ผูที่เกี่ยวของนาจะเขาไปตรวจสอบและดูแลใหถี่ถวน 

ตอมา ผมขอเลาเกี่ยวกับประวัติศาสตรและความความ

หลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดกระบี่ เริ่มตนที่สนามบินกระบี่ ที่แตกอนไมใหญโตมโหฬารเหมือนในปจจุบัน  
หรือไมมีสนามบินดวยซ้ําไป หากตองการมาที่จังหวัดกระบี่  ตองไปลงเครื่องบินที่จังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดตรัง 

 
ไมยืนตนสูงในเขตรักษาพันธุสัตวืปาเขาประ-

บางคราม หรือเขานอจูจี้ 

 
ปายบอกเรื่องราวของเขานอจูจี้ ปาที่ราบต่ําผืน

สุดทายของภาคใต 

 
นกแตวแลวทองดําเพศผู ภายโดย คุณคณิต คณีกุล  

นกแตวแลวทองดําเพศเมีย ภาพโดยคุณคณิต คณีกุล 



แลวคอยตอรถมาที่นี่  แตตอนนี้คนที่จะไปจังหวัดตรังกลับตองมาลงที่กระบี่กอน แลวคอยตอรถไปจังหวัดตรัง 
โลกเปลี่ยนไปเพราะความสําคัญของการทองเที่ยวอยูที่จังหวัดกระบี่  ทําใหมีนักทองเที่ยวมากขึ้น อดีต
นายกรัฐมนตรีนายอานันท ปนญารชุน ทานไมเคยมาจังหวัดกระบี่ พอมาเห็นก็บอกวาจังหวัดกระบี่มีสิทธิ์ที่จะ
เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ เพราะมีสิ่งที่นาสนใจหลายอยาง เชน ทะเลหนาเมือง ซึ่งเปนทะเลที่สะอาด 
เรียบรอย ผมทราบมาวาผูวาราชการจังหวัดกระบี่คนปจจุบันทานกวดขันเรื่องการทองเที่ยวมาก เพราะอยากให
มีการทองเที่ยวแบบเงียบสงบ  

 
 

 ในชวงที่ เกิดสึนามิสรางความเสียหายใหแกแหลง
ทองเที่ยวไปเปนจํานวนมาก ความจริงแลวตัวชายหาดของ
จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาถือวาไดรับผลกระทบนอย เพราะ
มีเกาะภูเก็ตบังไว และมีคลื่นซัดนอยกวาแถวฝงอันดามัน ซึ่งก็
นาจะเสียหายนอยกวา แตเกาะพีพีซึ่งอยูดานทายเสียหายมาก
พอสมควร เกาะลันตาซึ่งเปนเกาะที่อยูระหวางการพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวใหมมีความสวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีหาด
อาวนาง ซึ่งก็นาสนใจ ในบางฤดูกาลชายหาดที่จังหวัดกระบี่ 
อาจจะเหมือนกับพัทยา แตก็ยังมีการรักษาชายหาดไว ที่พักก็มี

ต้ังแตราคาถูกจนถึงกระทอมราคาแพงมากเกือบวันละแสนบาท 
ซึ่งเปนโรงแรมที่อยูแถวนั้น ราคาจริงถึงหรือเปลาผมไมทราบแต
ราคาที่เขาบอกคือคืนละเกือบแสน แลวก็มีหาดนพรัตนธารา สุสาน
หอย 75 ลานป สถานที่เหลานี้ลวนเปนสถานที่ที่นาเที่ยว และการ
คมนาคมก็สะดวกมากขึ้นดังที่ผมเรียนใหทราบวาสนามบินกระบี่
คอนขางใหญ เพราะเขาเตรียมรับนานาชาติ แตเที่ยวบินที่มาลง
คอนขางนอยหนอย นอกจากนี้ยังมีเกาะและทาเรือขนาดใหญของ

องคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งอยูออกไปนอกเมืองเล็กนอย ตอไป
เรือจะตองมาเทียบทาที่นี่ ซึ่งนาอัศจรรยใจในการบริหารจัดการ
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเพราะมีเงินลงทุนสูง
มาก แตก็เปนสิ่งที่ดีเพราะอาจทําเปนทาเรือนานาชาติได 

บริเวณรอบเมืองยังมีสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลน 
ซึ่งอยูเลยจากทางเดินของโรงแรมไปนิดหนอย อยูริมแมน้ําและมี
ทางเดินเขาปาชายเลนที่นาสนใจ สามารถมองเห็นปาชายเลน
คอนขางชัดเจนและสามารถขามไปยังอีกฝงหนึ่งได ที่นาสนใจ
เพราะเปนปาชายเลนซึ่งคอนขางบริสุทธิ์อยูมากและมีวัดที่อยูรอบ

เมือง คือ วัดถ้ําเสือ ซึ่งมีตนไมอายุพันปและในวันนี้พระบรมสารีริกขธาตุที่อันเชิญมาจากประเทศศรีลังกาก็จะ
ถูกนําไปประดิษฐานไวที่วัดแหงนี้ ในบริเวณวัดมีลักษณะเปนเหมือนหุบเขาสูงขึ้นไปประมาณ 80-90 เมตร มี

 
ทาปอมคลองสองน้ํา บริเวณที่น้ําจืดและ

น้ําเค็มมาบรรจบกัน 

 
พันธุไมน้ําพวกคลิปที่ทาปอมคลองสองน้ํา 

รากไมชายเลนรูปรางแปลกตาที่ทาปอม
คลองสองน้ํา 



ตนไมขนาดใหญและอายุมากก็ยังคงอยู จะถึงพันปหรือเปลานั้นไมทราบ ไมเคยลมตนนี้มีพูพอนใหญมาก ขนาด
ตนเกือบ 10 คนโอบ ซึ่งก็นาไปชม 

หากไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จะพบวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่บานเหนือคลอง 
อําเภอคลองทอม ซึ่งสรางมา 7 ปแลว แตยังไมเปนรูปเปนราง คิดวาปนี้คงจะสรางเสร็จ ตอนนี้เปดการเรียน
สอนเฉพาะหลักสูตรพิเศษทางการศึกษา นิสิตภาคปกติยังไมมี มีแตนิสิตภาคพิเศษปริญญาโททางดาน
การศึกษา 

เขานอจูจี้หรือเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาประ-บางครา เปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่นาสนใจ 
และเกี่ยวของโดยตรงกับผม เพราะอยูในโครงการพระราชดําริฯ ทานคงเคยไดยินชื่อนกแตวแลว ที่นั่นถือวาเปน
แหลงสุดทายของโลกที่ยังมีนกแตวแลวทองดํา ผมไปเม่ือสองสัปดาหที่แลว เขาบอกวายังมีอยู 20 คู คนที่ไปดู
นกแตวแลวได ตองมีความอดทนเฝาดูต้ังแตเชาจนเย็น รังนกแตวแลวจะสูงประมาณ 1 เมตร อาศัยตามตนระกํา 
และตนไมอื่นๆ ตองไปนั่งเฝาสองกลอง คนที่ใจรอนจะไมไดดู ไมไดเห็น พื้นที่แถบนั้นเปนตัวอยางของการถูก
บุกรุกโดยพืชเศรษฐกิจที่บุกรุกพืชปาและความหลากหลายทางชีวภาพ แตกอนแถวนี้เปนปาทั้งหมด แตพอพืช
เศรษฐกิจขยายตัว เชน ปาลมน้ํามัน ผูคนก็มาถางและจับจองพื้นที่เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะชวง
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือสมัยที่มีผูกอการราย 

เขานอจูจี้ มีลักษณะเปน “แผนดินเสมอ 
หรือ table land” ผมตองขอแกไขบทความกลาว
เปดในการประชุมวิชาการประจําปโครงการ 
BRT ครั้งที่ 9 ทางฝายเลขาฯ เขียนวา cable 
land ที่จริงตองใชคําวา table land ซี่งแปลวา
โตะ แผนดินเสมอ จะมีลักษณะเปนพื้นสูงขึ้นไป 
แลวดานบนจะลาด เชน พื้นที่ภูกระดึง หรือ ภู
ตางๆ ทางอีสาน บางแหงในอเมริกาใตเขาถือ
เปนดินแดนมหัศจรรย คนขึ้นไมได ซึ่งบางที
จินตนาการกันวาบนนั้นมีไดโนเสาร มีสิ่งลึกลับ
ตางๆ หลงเหลืออยู แผนดินเสมอบนเขานอจูจี้มี

เนื้อที่หลายพันไร สมัยนั้นมีผูกอการรายอาศัยอยู 
ภายหลังมีการปลูกพืชตางๆ ไว เชน ปาลมน้ํามัน 
กาแฟ เนื่องจากเราไมสามารถนําคนที่อาศัยอยูบน
นั้นลงมาได จึงตองอนุญาตใหปลูกตอไป  ซึ่งคนที่
อาศัยอยูบนนั้นมีประมาณ 200 คน พืชที่ปลูกก็มี
หลายพันธุ เชน ตนปาลมน้ํามันซึ่งอายุมากแลว 
บนนั้นมีแหลงน้ํา มีตนน้ํา ที่ราบสวย แตผูที่อาศัย
อยูไมมีสิทธิ์ในที่ดิน เพราะถือเปนเขตสงวนพันธุ
สัตวปา เด็กอนุบาลจะเรียนอยูบนนั้น พอเด็กโต
ตองลงมาเรียนขางลาง เพราะไมมีโรงเรียนของ
ทางการ โรงเรียนที่มีก็ไมถูกตองตามกฎหมาย แต
รัฐบาลก็ทําอะไรไมไดซึ่งตอนนี้ยังเปนปญหาอยู  

 
สระน้ําผุด แองน้ําสีฟาใสสะอาด ที่เขานอจูจี้ 

สวยไมแพจิ่วจายโกว 

 
น้ําตกรอน Unseen in Thailand in Krabi 



จะใหที่หรือไมให จะไลลง หรือชดเชยอยางไร ตอนนี้ก็ยังไมมีนโยบายชัดเจน แตในแงของสิ่งแวดลอมคงจะ
ไมไดเพราะเปนเขตสงวนพันธุสัตวปา ตองเก็บไว ทางที่ดีควรใหคนลงแลวปลูกปาคืน ซึ่งนั่นก็เปนเรื่องที่อนาคต
จะตองพูดกัน 

รอบแผนดินเสมอบนเขานอจูจี้แตกอนเปนปา แตเดี๋ยวนี้กลายเปนสวนปาลมน้ํามัน ซึ่งมีการปลูกมา
ประมาณ 4-6 ป และก็เกิดปญหาขึ้นมาก พระราชินีของกษัตริยจอรแดน ซึ่งเปนนายกสมาคมนกโลก ทานมีพระ
ราชเสาวนียถึงในหลวงวาใหชวยดูแลตรงพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งในหลวงทานไดทรงมอบหมายใหผมมาดูแล หลังจากนัน้
มีการระดมเจาหนาที่ปาไมมาจัดการพื้นที่ใหเรียบรอย  ทําใหรักษาพื้นที่ปาไวไดนิดหนอย เพราะพื้นที่ปาสวน
ใหญหมดแลว รอบๆ ก็มีถนน พื้นที่บนนั้นยังมีคนอยู และมีนกแตวแลวอยูบนที่ราบ ซึ่งถือวาเปนเขตที่ราบต่ํา
ภาคใตแหงเดียวที่ยังเหลืออยู โดยมากจะมีฝรั่งที่สนใจไปนั่งสองกลองดูนกแตวแลวทองดําซึ่งเจาหนาที่ยืนยันวา
มี 20 คู แตกอนมี 16 คู ซึ่งก็ถือวาเพิ่มขึ้นมา ที่หนวยฯ จะมีนกแตวแลวอกเขียวเพิ่มดวยอยู 2 ตัว ซึ่งกําลังอยู
ในระหวางการศึกษาวิจัยจากนักวิชาการปาไม  ผมต่ืนต้ังแต 6 โมงเชา เฝามองพฤติกรรมตางๆ นักทองเท่ียว
สวนใหญที่ไปเที่ยวเขานอจูจี้ โดยมากก็จะไปดูนกแตวแลวทองดํา ไปดูปาดิบน้ําทะเลแหงเดียวของประเทศไทย 
ไปเที่ยวแผนดินเสมอ และสระมรกตซึ่งมีน้ําออกมาสีเขียว ซึ่งหากไปชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย จะพบคนไทย
มากถึง 100-200 คน 

ขึ้นไปทางดานจังหวัดพังงาจะมีจุดที่นาทองเที่ยว 
คือ ทาปอมคลองสองน้ํา ซึ่งหางจากตัวเมืองกระบี่
ประมาณ 20 กิโลเมตร ที่นั่นจะมีน้ําจืดจากหุบเขาและน้ํา
ทะเลไหลมาพบกัน แตจะไมไหลรวมกัน จึงเห็นน้ําจาก
ภูเขาสีใสและเย็น สวนน้ําทะเลสีคอนขางขุนและอุน ไหล
มาพบกันโดยไมรวมกันจนออกไปถึงทะเล และจะเห็นพืช
สองกลุมอยูดวยกัน ดานหนึ่งเปนพืชน้ําจืดจะอยูทางดาน
น้ําเย็นที่ไหลจากภูเขา อีกดานหนึ่งจะเปนพืชทะเล ทําให

กลายเปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจและนาชม เลยไปก็มี
อาวลึก ซึ่งผมคิดวาเปนแหลงที่มีพืชอายุมาก อยางนอยก็
ประมาณ 200-300 ปขึ้นไป สุดทายก็มีพระตําหนักใน
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสรางไวที่
แหลมหางนาก คําวานาก ใช ก สะกด หมายถึงนากที่วาย
น้ํา ไมใชพญานาค พระองคทานเคยเสด็จมา เยี่ยม
โครงการตางๆ ที่มีชื่อเสียงโครงการหนึ่ง คือ กลวยไม
รองเทานารีของเมืองกระบี่ซึ่งหายาก แตเขาใจวาผูที่ดูแล
คอนขางหวงแหนไมยอมใหใครเอาไป ซึ่งนาจะมีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อใหแพรขยายพันธุไปอยางรวดเร็ว 
และโดยมากเจาหนาที่ปาไมเก็บของเถื่อนไดก็เก็บไวที่นั่น 
ซึ่งทําใหไมแพรพันธุไปไหน 

ผมขอขอบคุณที่ใหโอกาสมาพบกับทุกทาน  เรา
ทํางานอาชีพเดียวกัน เกี่ยวของกัน ผมคิดวาการสํารวจ

 
รองเทานารีเหลืองกระบี่ 

 
สระมรกต  มีผูมาเยี่ยมชมมากในวันหยุด 



พันธุพืช ปรับปรุงพันธุพืช ขยายพันธุพืช หรืออนุรักษทรัพยากรพันธุพืช เปนเรื่องเดียวกัน  เชน ทานเปนผูหา
พันธุพืชที่แปลกๆ ออกมาศึกษา  แตพอไดมาแลว มีอีกกลุมหนึ่งนําไปพัฒนาใหเกิดประโยชน เชน มีไมดอก
ใหมๆ ออกมา เปนตน โอกาสนี้ขออวยพรใหทานทั้งหลายที่เขารวมประชุม จงประสบความสําเร็จในการประชุม
ทุกประการ พรอมกันนี้ขอใหเดินทางกลับสูภูมิลําเนาอยางสวัสดิภาพ ผมขอเปดการประชุมวิชาการประจําป
โครงการ BRT  ครั้งที่ 10 ณ บัดนี้ 

 


